

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตาและเอาใจใส่จากบุคคลทั้งหลายโดยได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย เลื่อนฉวี ที่ท่านสละเวลารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผลักดันให้ผู้เขียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และท่านยังได้ให้คำแนะนำ คำชี้แนะ และให้แนวความคิดทางด้านวิชาการ ทั้งด้านแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งท่านได้ให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และท่านได้ตรวจทานพร้อมทั้งแนะนำข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒน์กุล ที่ท่านได้กรุณาได้รับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ และดร.เฉลิมชัย วสินนท์ ที่ท่านได้กรุณาได้รับกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้คำแนะนำอย่างดียิ่งในการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งกรุณาสละเวลาในการตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมด เพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์พัศธร พันธุ์สุวรรณอาจารย์ผู้ช่วยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้เสนอแนะหลักการเขียนวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงข้อมูลทางวิชาการและประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้เกิดความสมบูรณ์ และมีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ นายชัชวาลย์ ทองพ่ายพ์ และขอขอบคุณพี่น้องครอบครัวทองพ่ายพ์ ที่เป็นผู้มีส่วนสำคัญให้ผู้เขียนประสบผลสำเร็จทางการศึกษาทุกระดับได้ทุกวันนี้ อีกทั้งครอบครัวหนูโศด ครอบครัวอิมศิริ ที่คอยให้กำลังใจด้วยดีตลอดมา

นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณ นางสาวชุตติกาญจน์ สายอุตสาห์ นายวรวิทย์ เหล่าบ้านก้อ และนักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 8 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และนักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ทุกท่านที่ได้เมตตา รวมถึงคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่ผู้เขียนด้วยดีอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่กำลังศึกษาและทำวิทยานิพนธ์

อนึ่ง หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถก่อให้เกิดความรู้และข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาหรือปฏิบัติ ผู้เขียนขอขอบความดีทั้งหมดแต่บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน ตลอดจนผู้แต่งหนังสือ ตำรา บทความและข้อเขียนทั้งหลายที่ผู้เขียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้าในการจัดทำและอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

จิรวรรณ ทองพ่ายพ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม